



บันทึกข้อความ

สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
เลขทะเบียนรับ 245
วันที่ 05 ก.ย. ๒๕๖๒
เวลา 17.26

ส่วนราชการ ฝ่ายพัฒนานักศึกษา สำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ โทร.๓๐๐๐
ที่ อว.๐๖๕๕.๐๘/ ๒๑๕๖ วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๒
เรื่อง ขอส่งสำเนาประกาศการข้อมอบแสดงความยินดีบัณฑิต

เรียน หัวหน้าสาขา

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้กำหนดให้มีการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ให้กับบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พื้นที่สงขลา ในระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๓ กันยายน ๒๕๖๒ ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย นั้น

ในการนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จึงขอความร่วมมือมายังสาขา กำกับดูแลนักศึกษาเพื่อให้การข้อมอบแสดงความยินดีบัณฑิตเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยมีแนวทางตามประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ที่ได้แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ


(รองศาสตราจารย์จรรยา เจริญเนตรกุล)
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์



ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
เรื่อง การข้อมอบแสดงความยินดีบัณฑิต

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้กำหนดให้มีการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ให้กับบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พื้นที่สงขลา ในระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๓ กันยายน ๒๕๖๒ ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อเป็นการแสดงความยินดีกับบัณฑิต และการข้อมอบ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะวิศวกรรมศาสตร์ จึงขอให้นักศึกษาถือแนวปฏิบัติ ดังนี้

๑. การจัดกิจกรรมข้อมอบจะต้องเป็นลักษณะที่สร้างสรรค์ ไม่ส่อไปในกิจกรรมรับน้องใหม่ และจะต้องเป็นไปด้วยความสมัครใจปราศจากการบังคับ ช่มชู้ของรุ่นพี่ หรือบุคคลอื่นใด
๒. การจัดกิจกรรมข้อมอบจะต้องดำเนินการโดยเปิดเผย พร้อมทั้งจะให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ หรือผู้ปกครอง เข้าสังเกตการณ์ได้
๓. การจัดกิจกรรมข้อมอบ กำหนดช่วงเวลาในการจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ ๑๖ - ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลาหลังเลิกเรียน - ๑๘.๓๐ น.
๔. การข้อมอบเพื่อแสดงความยินดีกับบัณฑิต จะต้องเป็นไปด้วยความสมัครใจของบัณฑิตเท่านั้น โดยไม่แสดงกริยาก้าวร้าวหรือถ้อยคำไม่สุภาพ ช่มชู้ ตะคอก กดดันให้ปฏิบัติตามคำสั่งของตน ไม่ว่าด้วยประการใด ๆ ทั้งสิ้น

หากนักศึกษาผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ หรือฝ่าฝืนคำสั่งคณาจารย์ จะดำเนินการลงโทษตามระเบียบว่าด้วยวินัยของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พ.ศ. ๒๕๔๙

จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

ประกาศ ณ วันที่ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(รองศาสตราจารย์จรูญ เจริญเนตรกุล)
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์